

ระบอบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและเปิดกว้าง

ในประเทศเดนมาร์กนั้น ประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกันของทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายพลเรือน แสดงให้เห็นว่าคนเดนมาร์กมีความต้องการจะใช้สิทธิและเสียงของพวกเขาอย่างแท้จริง

เดนมาร์กปกครองโดยระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ นับแต่ปีพ.ศ.2392 รัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด รัฐธรรมนูญหลายฉบับที่สำคัญคือฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ.2444 ซึ่งก่อให้เกิดระบบรัฐสภาเดียว ฉบับที่มีการแก้ไขในปีพ.ศ.2458 ที่ให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่ผู้หญิงและข้าทาส และฉบับที่แก้ไขในปีพ.ศ.2502 ที่ให้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้นำประเทศได้

ระบบการเมืองของเดนมาร์กประกอบด้วย รัฐบาล รัฐสภา และศาล ซึ่งทั้งสามมีอำนาจตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยรัฐบาลและรัฐสภาที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยจะเป็นผู้บริหารประเทศ สมาชิกรัฐสภาของประเทศเดนมาร์กมีทั้งหมด 179 คน โดย 175 คนมาจากการเลือกตั้งในประเทศเดนมาร์ก อีก 2 คนมาจากการเลือกตั้งในหมู่เกาะFaroe และอีก 2 คนมาจากการเลือกตั้งในเกาะGreenland โดยมาจากพรรคการเมืองทั้งหมด 8 พรรคทั้งจากการเมืองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยที่นั่งในรัฐสภาจัดสรรตามสัดส่วนของผู้แทน ดังนั้นองค์ประกอบของรัฐสภาจึงสะท้อนความนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ประชาชนชาวเดนมาร์กทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้ง รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ.2550 ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคลิเบอร์ลและพรรคอนุรักษนิยม โดยมี พณฯ Anders Fogh Rasmussen จากพรรคลิเบอร์ล เป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลเดนมาร์กเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาโดยตลอด ดังนั้นการเมืองเดนมาร์กจึงต้องอาศัยการประนีประนอมในบรรดาพรรคการเมืองด้วยกันเอง โอกาสที่พรรคหนึ่งจะมีที่นั่งในรัฐสภานั้นมีน้อยมาก (ร้อยละ 2 ของคะแนนเสียง) ซึ่งก็หมายความว่าจำนวนพรรคการเมืองในเดนมาร์กมีสูงมาก อย่างไรก็ตาม วัฏจักรระบบการเมืองเดนมาร์กก็มีเสถียรภาพ เป็นระบบและทำหน้าที่ได้อย่างดี สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เดนมาร์กมีผู้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรป ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเชื่อในการใช้สิทธิของตน ในปีพ.ศ.2550 มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 86.6

ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น สังคมพลเรือนในประเทศเดนมาร์กยังคงดำเนินพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง การมีส่วนร่วมในสมาคมต่างๆ ของชาวเดนมาร์กมีมาช้านาน อาทิ สโมสรกีฬา สหกรณ์กลุ่มองค์กรเพื่อที่อยู่อาศัย องค์กรสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไปจนถึงการรวมกลุ่มของพรรคการเมือง ชาวเดนมาร์กส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคมอย่างน้อยหนึ่งสมาคมและได้รับการขนานนามในเรื่องของการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงลดน้อยลงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หมายความว่าระบบประชาธิปไตยของชาวเดนมาร์กจะอ่อนแอลง กลับแสดงให้เห็นว่าประชาชนหันไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอื่นๆในสังคมแทน และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของชาวเดนมาร์กได้ดำเนินไปสู่การเมืองประเด็นเดียว

ระบบการเมืองในประเทศเดนมาร์กมีการกระจายอำนาจที่ดีมาก ในปีพ.ศ.2550 มีการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเดนมาร์กซึ่งกระทบต่อประชาชนเดนมาร์กโดยทั่วกัน ผลก็คือในเขตการปกครองทั้ง 5 ภูมิภาคในประเทศเดนมาร์กนั้น

นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการของแต่ละภูมิภาคที่ได้รับเลือกตั้งจะดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยและแผนการพัฒนาส่วนภูมิภาค
ของตัวเอง และในเทศบาลทั้ง 98

แห่งนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการของแต่ละเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งจะดูแลงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ เช่น
การศึกษาในระดับประถมศึกษา งานบริการเพื่อสังคม รวมทั้งงานวางแผนงานในท้องถิ่น และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
งบประมาณของเทศบาลจะมาจากเงินภาษีของท้องถิ่นนั้นๆ งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้และเงินที่รัฐบาลคืนให้กับท้องถิ่น

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองเดนมาร์กได้ที่ www.folketinget.dk, www.statsministeriet.dk www.um.dk และ
www.borger.dk